

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามยูโร ขณะดีลเลอร์มองยังแกว่งกรอบแคบ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามยูโรที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก แต่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทยังน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงลบของสหรัฐ ยังกดดันความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

*ขณะที่ตลาดหุ้นจีน, ฮองกง, ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุดประจำชาติ

*ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยไม่ได้รับแรงหนุนหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวัง ได้เพิ่มการคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปเป็นเวลานานขึ้น

*สหรัฐเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พบว่า การจ้างงานชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 9.1% จาก 9.0%

*ยูโรขยายช่วงบวกมาแตะจุดสูงสุดรอบกว่า 4 สัปดาห์ที่ 1.4656 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากข่าวที่ว่า กรีซอาจได้รับความช่วยเหลือในเดือนหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้

*ความไม่แน่นอนทางการเมืองของโปรตุเกสยุติลงในที่สุด โดยพรรคสังคมนิยมได้รับชัยชนะเหนือพรรคสังคมนิยม ในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นผลการเลือกตั้งที่ตลาดมองในเชิงบวก

*ยูโรน่าจะได้รับแรงซื้อต่อไป ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์หลายราย คาดว่าอีซีบีจะแสดงความเห็นเชิงรุกต่อภาวะเงินเฟ้อ หลังการประชุมนโยบาย และจะไขว้ลิ้นสำคัญว่า "การเฝ้าระวังที่เข้มงวด" ซึ่งมักจะหมายถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.319 บาท

*09.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.24/29 จาก 30.30/35 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.23/30 จาก 30.31/34 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.27/32 จาก 80.20 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4638/41 จาก 1.4635 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์ลบไป แต่ยูโรก็ขึ้นมา ก็เลยทำให้ยัง mix กันอยู่ ดูแล้วก็ยังน่าจะแกว่งเป็น range ต่อไป ดานล่าง 30.23 น่าจะเอาอยู่" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงแกว่งตัวตามปัจจัยในต่างประเทศ ที่เป็นตัวชี้้นำหลักในช่วงนี้ โดยแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ จะเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินต่างๆ แต่การปรับตัวขึ้นของยูโร ก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุน ทำให้ทิศทางของเงินบาท ยังคงไม่ชัดเจนนัก

ดีลเลอร์ มองว่า กรอบความเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ จะมีแนวตันที่ 30.23 และแนวรับที่ 30.30

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้